

Herbalife Việt Nam đồng hành cùng các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam mùa giải mới 2025

16:15 14/03/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Vừa qua, Herbalife Việt Nam, một trong những công ty hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đã phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) tổ chức gặp gỡ cùng các đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam để ủng hộ và động viên các cầu thủ trong quá trình chuẩn bị cho các mùa giải diễn ra trong năm 2025.



Đại diện Herbalife Việt Nam tặng hoa, hỏi thăm động viên tinh thần các cầu thủ U22 Việt Nam tại Hà Nội.

Theo đó, các đại diện và thành viên độc lập của Herbalife Việt Nam đã đến gặp gỡ và cổ vũ tinh thần các cầu thủ tại sân tập của đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam tại tỉnh Bình Dương vào ngày 12 tháng 3 và đội tuyển Quốc gia U22 Việt Nam tại Hà Nội vào ngày 14 tháng 3.

Tại buổi gặp gỡ, đại diện Herbalife Việt Nam đã trò chuyện, tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng các cầu thủ. Bằng các hoạt động thiết thực này, các cầu thủ không chỉ nhận được sự cổ vũ, động viên quý báu trong quá trình chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới mà còn có thêm nhiều cơ hội truyền cảm hứng cho cộng đồng sống khỏe mạnh hơn thông qua việc tập luyện thường xuyên kết hợp với chế độ dinh dưỡng lành mạnh.



Herbalife cam kết hợp tác chặt chẽ với VFF để cung cấp cho các cầu thủ bóng đá Quốc gia Việt Nam các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao.

Trong thời gian diễn ra buổi tập, các sản phẩm dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học của Herbalife bao gồm thực phẩm bổ sung: Herbalife 24 Rebuild Strength - hương Sô cô la, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Herbalife 24 Hydrate - hương cam, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt hỗn hợp dinh dưỡng công thức 1 và thực phẩm bảo vệ sức khỏe hỗn hợp Vitamin công thức 2, đã được cung cấp cho các cầu thủ sử dụng trước, trong và sau khi tập luyện để hỗ trợ các cầu thủ đạt được sức mạnh và sức bền tối ưu.



Đại diện Herbalife trả lời phỏng vấn báo chí.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia cho biết: "Những buổi gặp gỡ này nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác lâu dài của Herbalife với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) nhằm mục đích hỗ trợ và cổ vũ tinh thần giúp các cầu thủ Việt Nam chuẩn bị tốt nhất cho các trận đấu quan trọng trong năm 2025. Chúng tôi luôn cam kết hợp tác chặt chẽ với VFF để cung cấp cho các cầu thủ bóng đá Quốc gia Việt Nam các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao và các chương trình đào tạo chuyên nghiệp giúp họ đạt được kết quả thi đấu xuất sắc".

Buổi tập huấn đầu tiên của đội tuyển bóng đá Quốc gia Nam Việt Nam trong năm 2025 tập trung vào việc rèn luyện thể lực, chiến thuật và tinh thần đồng đội nhằm giúp các cầu thủ đạt phong độ tốt nhất trước thêm giải đấu quan trọng. Đội tuyển sẽ thi đấu hai trận với đội tuyển Quốc gia Campuchia và đội tuyển Quốc gia Lào trong tháng 3 này.



Theo chia sẻ từ các cầu thủ, các sản phẩm dinh dưỡng của Herbalife đã và đang mang lại cho cầu thủ một thể chất tốt, vững vàng. Sự chia sẻ về các kiến thức về dinh dưỡng và vận động của Herbalife cũng góp phần giúp các cầu thủ tăng cường thể lực và sức bền cả trong tập luyện và thi đấu.

Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho những mục tiêu quan trọng trong năm 2025, đặc biệt là vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33, đội tuyển Quốc gia U22 hội quân từ ngày 11 tháng 3 đến 26 tháng 3 và sẽ tham dự giải Giải bóng đá giao hữu quốc tế tại Trung Quốc.

Herbalife là đối tác của LĐBĐVN từ năm 2021. Bên cạnh hỗ trợ tài chính, công ty còn tài trợ các

sản phẩm dinh dưỡng và chia sẻ các kiến thức về dinh dưỡng và vận động để giúp các cầu thủ tăng cường thể lực và sức bền cả trong tập luyện và thi đấu.

Herbalife (có cổ phiếu được niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York) là một trong những công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất đã và đang thay đổi cuộc sống của nhiều người với các sản phẩm dinh dưỡng tuyệt vời và cơ hội kinh doanh cho các thành viên độc lập của công ty kể từ năm 1980.

Công ty cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, dựa trên nền tảng khoa học vững chắc cho người tiêu dùng tại hơn 90 thị trường thông qua các thành viên kinh doanh, cùng với chương trình tiếp thị 1 kèm 1, và một cộng đồng hỗ trợ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho khách hàng về lối sống ngày càng năng động và lành mạnh hơn để sống cuộc sống tốt nhất của mình.

Sản phẩm của Herbalife chỉ được phân độc quyền thông qua những thành viên độc lập của công ty. Để tìm hiểu thêm về các sản phẩm của Herbalife, xin vui lòng liên hệ:

- Hotline: +84-28-38279191
- Email: dichvuthanhvien@herbalife.com

Website: <https://www.herbalife.com/vi-vn/footer/contact-us>

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/herbalife-viet-nam-dong-hanh-cung-cac-doi-tuyen-bong-da-quoc-gia-viet-nam-chuan-bi-cho-mua-giai-moi-2025>